

**SIẾT CHẶT CÁC BIỆN PHÁP...**

(Tiếp theo trang 1)

đã xét nghiệm hơn 125.200 mẫu. Về hoạt động tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến hết ngày 22/8 toàn tỉnh đã có 52.305 người được tiêm mũi 1; 24.867 người được tiêm mũi 2; tiến độ tiêm vắc-xin đạt trên 98%. Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát tốt. Thái Bình là 1 trong 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trong hơn 14 ngày qua song nguy cơ dịch xâm nhập từ tỉnh ngoài về là rất cao, cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trên phạm vi toàn tỉnh.

**Nhiều nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh**

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Do có sự vào cuộc tích cực, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân, các biện pháp phòng, chống dịch trên

địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả. Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch, đó là ý thức chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của một bộ phận người dân chưa tốt; một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống chưa chấp hành triệt để các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; vẫn có người từ vùng dịch tìm mọi lý do để về Thái Bình... tiềm ẩn nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh. Nếu để dịch xâm nhập, bùng phát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì thế, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

**Mỗi người dân phải là một chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch**

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch

Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; để giữ vững thành quả chống dịch của tỉnh trong suốt thời gian qua, hơn lúc nào hết cần tiếp tục tuyên truyền, phát động nhân dân để mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch; người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đồng thuận thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; giám sát, phát giác, tố giác tới chính quyền cơ sở những trường hợp từ vùng dịch về chưa khai báo y tế để có biện pháp xử lý kịp thời. Người dân có trách nhiệm vận động, thông tin tới người thân ở vùng có dịch, nơi đang thực hiện giãn cách xã hội không về tỉnh trong thời điểm này. Mỗi gia đình cần thực hiện nghiêm các nội dung cam kết đã ký về phòng, chống dịch.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Phải dựa vào dân, phát huy sức dân, có sự đồng thuận của nhân dân thì công tác phòng, chống dịch mới thành công.

**Tăng cường các biện pháp nhằm chặn dứt nguồn lây từ bên ngoài; mở rộng diện xét nghiệm sàng lọc**

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu khẩn trương có văn bản hướng dẫn cụ thể người và phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào tỉnh. Tiếp tục siết chặt các biện pháp quản lý, kiểm soát người ra, vào tỉnh tại các chốt kiểm soát dịch. Ngành Công an tổ chức rà soát, đánh giá, củng cố, bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, triệt để hơn nữa nhằm ngăn chặn nguồn lây từ bên ngoài vào tỉnh. Các huyện, thành phố cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch tỉnh đã triển khai cần tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngành Y tế tập trung mở rộng các trường hợp xét nghiệm, tăng cường số lượng mẫu xét nghiệm sàng lọc để đánh giá

nguy cơ trong cộng đồng, phát hiện, xử lý kịp thời trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các đoàn kiểm tra tăng cường kiểm tra việc chuẩn bị cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ" tại các huyện, thành phố. Trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo những gì cần bổ sung để có sự chuẩn bị kịp thời.

Cùng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh, Thái Bình tiếp tục chỉ viện cho các tỉnh, thành phố phía Nam phòng, chống dịch. Theo kế hoạch, sáng ngày 25/8 sẽ có thêm 301 cán bộ, nhân viên y tế, giảng viên, sinh viên y Thái Bình vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Thái Bình cũng hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh 10.500 suất gạo gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

**KIẾN XƯƠNG, TIỀN HẢI...**

(Tiếp theo trang 1)

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu UBND huyện Kiến Xương chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương theo dõi sát diễn biến sâu bệnh. Kịp thời hướng dẫn, khuyến cáo người dân về các loại thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu bệnh hại lúa mùa khác. Ngoài ra, các ngành chức năng của huyện cần tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.

**PHẠM HÙNG**

(Đài TTHT Kiến Xương)

\* Hiện nay, gần 10.000ha lúa mùa của huyện Tiền Hải ở giai đoạn phân hóa, làm đòng. Qua kiểm tra đồng ruộng, tình hình sâu bệnh đang phát sinh gây hại như: sâu cuốn lá nhỏ mật độ trung bình 50 - 70 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 100 - 200 con/m<sup>2</sup>; sâu đục thân nở rộ gây hại cho trà lúa trở bông trước ngày 15/9. Rầy non nở rộ cuối tháng 8 đầu tháng 9, mật độ nơi cao 1.000 - 2.000 con/m<sup>2</sup>, cục bộ 3.000 - 4.000 con/m<sup>2</sup>.

Để bảo vệ lúa mùa, huyện Tiền Hải phát động chiến dịch phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho 100% diện tích từ ngày 25 - 28/8. Để đợt phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả, huyện chỉ đạo các địa phương, ngành chuyên môn tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng kế hoạch, biện pháp phòng, trừ sâu bệnh của huyện đề ra. Đồng thời, cung ứng đầy đủ các loại thuốc bảo vệ thực vật chất lượng cho nông dân phòng, trừ sâu bệnh.

**MANH THẮNG**

**THÁI BÌNH  
Kiểm soát chặt chẽ người vào tỉnh  
dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9**

Dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Để ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan, tỉnh Thái Bình thực hiện các biện pháp quản lý người vào tỉnh, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như thế nào? Phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế về vấn đề này.



Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ (Vũ Thu).

**Phóng viên:** Thưa ông, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố trong nước phải áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Bình đã có những chủ trương, quy định như thế nào trong việc tiếp nhận người

vào tỉnh, đặc biệt là những người từ các tỉnh đang áp dụng Chỉ thị số 16?

**Ông Phạm Quang Hòa:** Hiện nay, tỉnh Thái Bình vẫn đang thực hiện theo Công văn số 3392 ngày 5/8/2021 của UBND tỉnh về việc không tiếp nhận công dân từ địa phương

đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ vào tỉnh. Theo đó, Thái Bình không có chủ trương tiếp nhận tất cả những người dân, kể cả người dân Thái Bình từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Vì trên

nguyên tắc Chỉ thị quy định người dân đang ở đâu thì ở yên đó và không có việc di chuyển người từ vùng đang thực hiện giãn cách xã hội sang các vùng, địa phương khác bởi khi di chuyển để mang mầm bệnh đi các vùng, địa phương khác. Chính vì điều đó cần hạn chế, ngăn chặn việc người dân tự ý vào tỉnh.

**Phóng viên:** Thưa ông, những trường hợp nào được vào tỉnh Thái Bình trong thời điểm này?

**Ông Phạm Quang Hòa:** Người dân tại những địa phương không thực hiện Chỉ thị số 16 có thể vào tỉnh, tuy nhiên phải đảm bảo tuyệt đối sự trung thực trong khai báo y tế. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt đã được quy định, UBND tỉnh cho phép như: người theo Chỉ thị số 16. Trong những ngày tới, đặc biệt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, dự báo sẽ có nhiều người ở địa phương khác vào tỉnh. Vấn đề đặt ra lúc này là phải tăng cường siết chặt hơn nữa việc kiểm soát người vào tỉnh tại các chốt kiểm soát liên ngành, đồng thời tăng cường kiểm soát di biến động dân cư ở các địa phương thông qua hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng và chính quyền địa phương các xã, phường, thị trấn toàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh cũng cần đẩy mạnh việc mỗi đơn vị, mỗi cơ quan, doanh nghiệp là một pháo đài trong công tác phòng, chống dịch và mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch để kịp thời phát hiện những người đi từ các địa phương khác vào địa phương mình phải được khai báo, phải được quản lý, giám sát theo quy định, không để dịch xâm nhập vào địa bàn, lây lan ra cộng đồng.

**Phóng viên:** Để ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, ngành Y tế đã có những giải pháp như thế nào, thưa ông?

**Ông Phạm Quang Hòa:** Hiện nay, tỉnh Thái Bình vẫn đang kiểm soát tốt dịch Covid-19, không có ca lây

niêm trong cộng đồng. Mặc dù vậy, trong thời gian vừa qua đã có những trường hợp người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh. Trong số này đến nay đã phát hiện 40 trường hợp người dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh đã được quản lý, cách ly kịp thời nên không có sự lây lan thứ phát ra cộng đồng. Bởi những nguy cơ rất cao của người từ vùng dịch về nên để ngăn chặn dịch Covid-19 không xâm nhập vào tỉnh cần phải làm tốt việc kiểm soát người từ địa phương khác vào tỉnh, nhất là những người ở địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Trong những ngày tới, đặc biệt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, dự báo sẽ có nhiều người ở địa phương khác vào tỉnh. Vấn đề đặt ra lúc này là phải tăng cường siết chặt hơn nữa việc kiểm soát người vào tỉnh tại các chốt kiểm soát liên ngành, đồng thời tăng cường kiểm soát di biến động dân cư ở các địa phương thông qua hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng và chính quyền địa phương các xã, phường, thị trấn toàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh cũng cần đẩy mạnh việc mỗi đơn vị, mỗi cơ quan, doanh nghiệp là một pháo đài trong công tác phòng, chống dịch và mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch để kịp thời phát hiện những người đi từ các địa phương khác vào địa phương mình phải được khai báo, phải được quản lý, giám sát theo quy định, không để dịch xâm nhập vào địa bàn, lây lan ra cộng đồng.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn ông!

**TU ANH**

(thực hiện)

**KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình).

và một số công trình phụ trợ. Trong thời gian từ ngày 23/8 đến khai giảng năm học mới, các trường đều tổ chức giãn cách học sinh theo hình thức chia các khối học 2 buổi sáng và chiều. Theo ghi nhận, trong buổi sáng đầu tiên học sinh trước sau thời gian dài nghỉ để phòng, chống dịch và nghỉ lễ, các trường đã tổ chức đón học sinh chu đáo và tuân thủ nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Sau khi nghe lãnh đạo các trường báo cáo nhanh công tác đón học sinh đi học trở lại và phòng, chống dịch Covid-19, phát biểu chỉ đạo tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận sự cố gắng của ngành Giáo dục trong công tác chuẩn bị hệ điều kiện đón học sinh đi học trở lại. Đồng chí nhấn mạnh, năm học 2021 - 2022 bắt đầu trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, do đó, để bảo đảm cho năm học mới diễn ra an toàn, thuận lợi, các trường cần có phương án phòng, chống dịch đúng quy định, thực hiện tốt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, chú ý thực hiện các biện pháp giãn cách trong giờ ra chơi. Đối với học sinh tiểu học, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các trường hướng dẫn các bậc phụ huynh thực hiện khai báo y tế cho con; đối với học sinh THCS và THPT, các trường khuyến khích, hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ thông tin để khai báo y tế và cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh.

Năm học 2021 - 2022 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 2 và lớp 6, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các trường tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến các bậc phụ huynh và học sinh về chương trình, sách giáo khoa mới và cách thức triển khai thực hiện chương trình; bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho các em học sinh.

**QUỲNH PHỤ  
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng  
và an ninh năm 2021**

Sáng ngày 23/8, tại xã Quỳnh Mỹ, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Quỳnh Phụ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021.

Trong 3 ngày, học viên là đối tượng 4 tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh và hoạt động đối ngoại; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản của các luật về quốc phòng và an ninh; biên giới quốc gia về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới...

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cơ hệ thống những kiến thức về quốc phòng và an ninh, trên cơ sở đó giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

**TRỊNH CƯỜNG**

**Nhiều người chủ quan, lơ là các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19**

Ngày 23/8, học sinh từ cấp tiểu học đến THPT tựu trường, bước vào năm học 2021 - 2022. Sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con em là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, việc tập trung đông người tại một số cửa hàng sách giáo khoa, đồ dùng học tập thời điểm này là chưa thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp và có nhiều nguy cơ xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận tại một số cửa hàng sách trên phố Đốc Nhưỡng (phường Đé Thám, thành phố Thái Bình) chiều ngày 23/8.



18 giờ ngày 23/8, tại phố Đốc Nhưỡng, rất đông phụ huynh tập trung mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con em mình.



Người tập trung đông không bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch; phương tiện tràn xuống lòng đường gây cản trở giao thông.



Một số người không đeo khẩu trang.

**NGUYỄN CƯỜNG**